

THƯ THỨ HAI

Perth, ngày 06 tháng 11 năm 1999

Kính sư phụ

Đây là lá thư thứ hai con viết và kể lại những ấn chứng sau 3 tháng công phu của con từ 05/08 đến 06/11/1999

Lúc này thiên thấy khối trắng, người rất nhẹ.

Ngày 14/8, nằm nhắm mắt niệm Phật thấy một vị rất đẹp trai lúc đó con lấy tay sờ mặt láng một cách lạ lùng.

Ngày 15/08 con thấy một đàn bà có mặt mũi rất đẹp, ý biết là mẹ Quan Âm, và thấy mấy câu thơ trước mặt, nhưng mà đọc chưa ra chữ, chỉ đọc được vài chữ.

Ngày 17/08 lúc thiên làm như có mưa điển trên đầu, mặt, tóc, mình mây sờ vô láng một cách lạ lùng, làm như thoa một chất kem rất đặc biệt.

Ngày 26/08, lúc này niệm Phật, điển chảy tùm lum trên đầu, trên trán.

Ngày 30/08, lúc 10 giờ đêm, nhắm mắt niệm Phật, thấy một vị Phật phát sáng, đối diện ngay mặt,

sáng rực. Điện chảy xối xả trên đầu và mặt cỡ hai tiếng.

Mở mắt đau dữ dội, không mở được, nhắm mắt lại niệm tiếp, bực sáng một cục sáng trung bằng cái chén, ngay trung tâm chân mày.

Mùng quá la lên, cục sáng mất, nhưng người nhẹ như bay lên. Sau khi thấy ánh sáng Phật chiếu sáng, người con nhẹ lắm như là không khí.

Ngày 04/09, đầu, mặt con điện như xối nước, mấy ngón tay trắng bóc, mình mẩy phát sáng hết, người như nằm trên cục nước đá tỏa ra rất là lạnh.

Ngày 08/09, tự nhiên lưng lạnh như nước đá. Nằm yên niệm Phật, nhắm mắt thấy một cái bông trắng bóc hiện ra giữa trung tâm chân mày. Bông trắng, nhụy màu xanh rất đẹp.

Ngày 16/09, sau khi thiền, nằm, niệm Phật đầu như có ai xối nước và hai bàn chân như có hai cái hoa. Một chập sau lại thấy dưới chân như có gắn hai bóng đèn.

Lúc này con không cần kiếng khi đọc sách và nghe rất rõ. Suốt ngày làm như xối nước, từ đầu tới chân rất mát mẻ, lấy khăn chùi không có nước, mình mẩy rất thông.

Đôi khi ban ngày làm như có gắn máy cái máy phà mát trên đỉnh đầu con.

Ngày 10/10, sau khi thiền xong, đứng lên trước mặt con trắng xác, không thấy đường, mờ lấm, phải đứng lại một chút.

Nửa tháng sau, khi thiền xong, mắt con thường chớp năm, sáu cái như vậy và người làm như không có ruột gan gì hết.

Cách đây hai tuần, lúc thiền, đầu như bưng lên và ngồi làm như hồng lên,

Khi đứng niệm Phật, điện dựng lên đỉnh đầu cao lắm.

Lúc soi hôn, thiền con cảm giác như ngôi lơ lửng trên không và điện vọt ra khỏi đầu rất cao.

Như vậy có đúng không sư phụ? Con hơi sợ.

Thư con viết dài quá làm sư phụ đọc mệt.

Sư phụ thông cảm cho con, con chỉ biết ráng cố gắng công phu và tu hành tinh tấn để đền ơn sư phụ, bằng cách tu cho sư phụ vui.

Con chúc sư phụ có nhiều sức khỏe.

*Con
Hồ Thị Kim Hoa*